



บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้บริหาร
เลขรับ ๑๐๗/๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘
เวลา ๘:๓๐ น.

ส่วนราชการ กยธ. สกธ. โทร. ๑๓๖๕๗

ที่ ยธ. ๐๙๐๒/๓๓๑ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

เรียน ผอ.สกธ.

ตามที่ กยธ.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ นั้น

กยธ. ได้กำหนดแนวทางให้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งนำผลความคืบหน้าดังกล่าวรายงานต่อผู้บริหาร ทั้งนี้
เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติต่อไป ในกรณีนี้ จึงขอรายงานความคืบหน้าระหว่างเดือนตุลาคม - มกราคม ๒๕๕๗ โดยรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสายชล ยั่งรอด)

ผอ.กยธ.

(นายสมณ์ พรหมรส)

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

เห็นชอบ/ส่ง นกต. ทักษิ ทัษะกรม กมยฯ.

ที่ ขธ ๐๙๐๒/๓๔ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘

เรียน เลขานุการกรม

(นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

เพื่อโปรดทราบ

26 ม.ค. 2558

(นางสาวปริญานูช จริ่งจิตร)

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผอ.กยธ.

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตุลาคม ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ		
<p>(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐</p>	<p>- คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และช่วงระยะเวลาการดำเนินงานของแผนแม่บทการ บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ จาก พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทฯ แล้ว เมื่อวันที่อังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ขั้นตอนต่อไปคือ การส่งแผนแม่บทฯ ไปประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับ ตามมาตรา ๒๐ พระราชบัญญัติ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>- สนป. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติในระดับพื้นที่” ใน เขตพื้นที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ภาคใต้ ในวันที่ ๔ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๑๘ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดขอนแก่น • ภาคกลาง ในวันที่ ๑๖ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา • ภาคเหนือ ในวันที่ ๑๓ - ๑๖ มกราคม จังหวัดเชียงใหม่ <p>รวมทั้งในกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนแม่บทฯ บทบาทภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติและสำนักงานกิจการยุติธรรม รวมทั้ง การทำหน้าที่ ประสาน บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทฯ ให้แก่ หน่วยงานและบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการ</p>	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมได้เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในระดับพื้นที่ต่อไป	
โครงการสำรวจข้อมูลการกระทำผิดซ้ำของผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา	<p>ในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมในการนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้มีการนำโครงการสำรวจข้อมูลการกระทำผิดซ้ำของผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเพื่อแจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบ โดยที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ควรมีการตรวจสอบ criminal record เนื่องจากปัจจุบันแต่ละหน่วยงานได้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลของตนเอง ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม ควรมี consortium เพื่อจัดทำ National center for criminal record ร่วมกัน ๒. ในการแก้ไขการกระทำผิดซ้ำที่เกิดขึ้น ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมว่าสาเหตุของการกระทำผิดซ้ำนั้น เกิดจากปัจจัยใด หรือปัจจัยใดมีความสัมพันธ์หรือส่งเสริมให้เกิดการกระทำผิดซ้ำขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะนำไปสู่การแก้ปัญหาการกระทำผิดซ้ำต่อไป ๓. แนวคิดสำหรับการทำโครงการนี้ เพื่อต้องการจัดทำระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน ดังนั้น ในระยะแรกจึงเป็นการสำรวจว่าปัจจุบันมีการจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างไร หน่วยงานใดบ้างที่จัดเก็บ ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมอาจต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายหรือนำไปพัฒนาเป็นโครงการวิจัยในระยะที่สองต่อไป ๔. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมได้นำแนวคิดนี้ไปพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้กระทำผิดซ้ำ (กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ) เพื่อให้มีข้อมูลผู้กระทำผิดซ้ำในภาพรวมของประเทศ 	
แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และการจัดตั้ง	คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และให้มี	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
คณะอนุกรรมการต่างๆ	<p>การจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จำนวน ๕ คณะ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการ ๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ๓. คณะอนุกรรมการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม ๔. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ในงานยุติธรรม ๕. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ <p>และคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านอีก ๒ คณะ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ๒. คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานในการเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม <p>ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ของแผนแม่บทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยประธานกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และฝ่ายเลขานุการได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ประธานอนุกรรมการแต่ละคณะแล้ว</p>	
แนวทางการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาล ในกรณีเร่งด่วน	<p>คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบกรอบแนวทางการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้ง ๓ แนวทางตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และขอเพิ่ม ๑ แนวทาง ในเรื่องการเยียวยา และการอำนวยความสะดวก โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย มีการตรวจสอบว่ากฎหมายที่แต่ละหน่วยงานได้จัดทำอยู่นั้นมีความ 	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	<p>เข้าชั้นหรือไม่</p> <p>๒. ให้กระทรวงยุติธรรมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่กำหนดรูปแบบองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พร้อมยกร่างกฎหมายดังกล่าว</p> <p>๓. ให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณารวมกองทุนต่างๆ เป็นกองทุนเดียวกัน และเห็นควรให้มีการบรรจุเรื่องการเยียวยา การอำนวยความสะดวกยุติธรรมไว้ในร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ด้วย</p>	
<p>ร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p>	<p>คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยให้สำนักงานศาลยุติธรรมยืนยันว่า หากมีความประสงค์จะรับเฉพาะสิทธิตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ควรระบุให้ชัดเจนว่าจะขอยกเลิกสิทธิที่มีอยู่เดิมก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p>	
<p>ร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p>	<p>คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการเสนอกฎหมายมาในคราวเดียวกันกับสำนักงานศาลยุติธรรมด้วย</p>	
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ		
<p>แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐</p>	<p>คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และช่วงระยะเวลาการดำเนินงานของแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ จาก พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทฯ แล้ว เมื่อวันที่อังคารที่ ๖</p>	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	มกราคม ๒๕๕๘ ขึ้นตอนต่อไปคือ การส่งแผนแม่บทฯ ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับ ตามมาตรา ๒๐ พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗	
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม		
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้สอดคล้องตาม (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และนำข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มาพิจารณา โดยให้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนศักยภาพด้าน IT ปัญหา/อุปสรรค ของหน่วยงานต่างๆ ปรับแนวโน้มให้สอดคล้องกับสถานการณ์การนำ IT มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการนำร่องที่จำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งปรับแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด และงบประมาณโครงการต่างๆ ทั้งนี้ ได้นำคณะศึกษาดูงานระบบ National Single Windows ของกรมศุลกากร ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในแผนแม่บทฯ ฉบับใหม่ เพื่อนำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป	
การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	จัดประชุมเพื่อติดตามผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานคดีระหว่างสำนักงานอัยการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยทั้ง ๒ หน่วยงานสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเบื้องต้นได้เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการข้อมูลของสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติม โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ที่ศาลแขวงพัทยา จังหวัดชลบุรี	
แนวทางการบูรณาการข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ (Finger Print) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายธวัชชัย ไทยเขียว) เป็นประธานฯ	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมในการนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบงานในกระบวนการยุติธรรม		
กรอบแนวทางการดำเนินงานและ แผนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อสร้าง นวัตกรรมในการนำไปปฏิบัติ เพื่อ พัฒนาระบบงานในกระบวนการ ยุติธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเบื้องต้น เพื่อจัดทำ ฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อใช้ เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทวิจัยเพื่อพัฒนา กระบวนการยุติธรรม - ดำเนินการยกร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนแม่บทวิจัยเบื้องต้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ - เพิ่มเติมประเด็นการติดตามประเมินผลการวิจัย โดยเน้นงานวิจัยที่มี ลักษณะ “มุ่งเป้า” เช่น การวิจัยเพื่อลดปริมาณคดีชั้นสู่ศาล หรือการ เร่งรัดการดำเนินคดี ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของ รัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน ร่างแผนแม่บทวิจัยฯ 	
ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนา กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐	<p>จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบในหลักการการจัดทำ ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการมี ส่วนร่วมในงานยุติธรรม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการยุติธรรมสู่ ประชาอาเซียน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การ วิจัยฯ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตามข้อสังเกตของอนุกรรมการก่อนเสนอให้ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพิจารณาต่อไป</p> <p>ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการยกร่างกรอบแนวทางการจัดทำ ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานยุติธรรมเบื้องต้น และได้มี การจัดประชุมเพื่อวิพากษ์แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวตามข้อสังเกตของที่</p>	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	ประชุม นอกจากนั้น ได้มีโครงการจัดประชุมเพื่อวิพากษ์แผนแม่บทวิจัยฯ ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศอีก ๔ ครั้ง เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุง ร่างยุทธศาสตร์ต่อไป	
โครงการสำรวจและรวบรวม ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพร้อมเผยแพร่ ผ่านระบบสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์	มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการสำรวจระบบ ฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรวบรวมและหาแนวทางในการ ประสานงานในการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยร่วมกันต่อไป ขณะนี้อยู่ ระหว่างการปรับปรุง TOR ก่อนดำเนินการจัดจ้างต่อไปโดยมีงบประมาณ ในการดำเนินการ ๕ ล้านบาท	
คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและประสานงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้		
แนวทางการบูรณาการการ ดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้และแผน ดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	รอความชัดเจนจากผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ว่าจะผลักดันการ ดำเนินการบูรณาการต่อไปหรือไม่	
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยุติธรรมทางเลือกและการใช้มาตรการลงโทษระดับกลาง		
ระบบยุติธรรมทางเลือกและ มาตรการลงโทษระดับกลาง	จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ ดำเนินการแจ้งเวียนอนุกรรมการเจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ยุติธรรมทางเลือกและมาตรการลงโทษระดับกลาง เพื่อขอรับทราบ ประเด็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติพิจารณาเพื่อผลักดันต่อไป ได้แก่ สำนักงานศาล ยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรม ราชทัณฑ์ มีเพียงกรมราชทัณฑ์ที่ได้ส่งข้อมูลกลับมา	
การจัดทำทะเบียนประวัติอาชญากร	อยู่ระหว่างพิจารณานำเสนอชื่อทะเบียนประวัติอาชญากร พร้อมทั้ง พิจารณาแนวทางในการจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดเก็บข้อมูล การ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นระบบและไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้มีประวัติในการ	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	<p>ประกอบอาชีพ แล้วนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไป</p> <p>แต่ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยุติธรรมทางเลือกและการใช้มาตรการลงโทษระดับกลางจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่อย่างไร</p>	
<p>ร่างแผนการดำเนินการใช้ระบบยุติธรรมทางเลือกและมาตรการลงโทษระดับกลาง</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอร่างแผนการดำเนินการใช้ระบบยุติธรรมทางเลือกและมาตรการลงโทษระดับกลางให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบในหลักการของ “ร่างแผนการดำเนินการใช้ระบบยุติธรรมทางเลือกและมาตรการลงโทษระดับกลาง” ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงร่างแผนการดำเนินการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งประสานขอข้อมูลอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ก่อนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๒. ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเร่งรัดมาตรการการจำคุกไว้ในสถานที่อื่นให้เกิดความก้าวหน้าโดยอาจจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกก่อนเสนอที่ประชุมรับทราบต่อไป</p> <p>๓. สวพ. ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ๓ แนวทาง คือ (๑) สร้างสถานที่กักขังใหม่ (๒) ตัดพื้นที่บางส่วนของเรือนจำใช้เป็นสถานที่กักขัง และ (๓) ขอรับนโยบายจาก รมต. ในการขอใช้สถานที่ของหน่วยงานอื่น</p>	
คณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ		
<p>การผลักดันแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม</p> <p>๑. การพัฒนากลไกระงับข้อพิพาททางแพ่ง</p> <p>๒. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ</p>	<p>- จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ประสานเรื่องแผนการดำเนินงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการในการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ</p> <p>๒. นำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา</p>	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
๓. การพัฒนากระบวนการบังคับคดี ๔. การปรับปรุงพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๓	ระบบโนตารีปับลิก ๓. ประธานสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับแผนและแนว ทางการดำเนินงาน งบประมาณ รวมถึงปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการ จัดทำระบบ E- Court ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป แต่เนื่องจากจากการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จำนวน ๕ คณะ และคณะอนุกรรมการเฉพาะ ด้านอีก ๒ คณะ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ต่างๆ ของแผนแม่บทฯ ส่งผลให้คณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศต้องยุบเลิกไป ดังนั้น ฝ่าย เลขานุการฯ จะนำประเด็นที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเสนอให้ คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม่พิจารณาดำเนินการต่อไป	
คณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานในการเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้น และแผนกคดีในศาลยุติธรรม		
การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการ ดำเนินงานในการเตรียมความพร้อม และรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและ แผนกคดีในศาลยุติธรรม	จากการจัดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการ จัดทำยุทธศาสตร์ และแผนงานในการเตรียมความพร้อม และรองรับการ จัดตั้งศาลชั้นต้น และแผนกคดีในศาลยุติธรรม โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น จำนวน บุคลากรของแต่ละสำนักงาน หรือจำนวนงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละ สำนักงาน ซึ่งน่าจะมีความแตกต่างกันระหว่างสำนักงานจัดตั้งใหม่โดยไม่มี สำนักงานอื่นใกล้เคียงกับสำนักงานจัดตั้งใหม่ที่มีสำนักงานอื่นใกล้เคียง โดยให้แต่ละกรมจัดทำข้อมูลงบประมาณในแต่ละปีให้มีความชัดเจนก่อน ส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ ๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลของศาลที่มีการจัดตั้งและ เปิดทำการก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อีกครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการ พิจารณาวางมีพื้นที่ใดที่ไม่มีสำนักงาน/เรือนจำรองรับการเปิดทำการ ของศาล รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ ๑ เพื่อจัดทำแผนใน ภาพรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	<p>พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาตินำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลให้คำนึงถึงข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ด้วย</p> <p>๓. คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมกับมีมติให้มีการเสนอคณะกรรมการฯ ใน ๒ เรื่อง คือ (๑) ให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งศาลให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน (๒) ให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้บริษัทนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด จัดหาที่ดินและสร้างอาคารรวม หรือให้กรมธนารักษ์จัดหาที่ดินให้แล้วให้หน่วยงานสร้างอาคารเอง</p>	